

บทที่ 1

บทนำ

หลักการและเหตุผล

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรที่เกิดขึ้น โดยมีอุดมการณ์แบบสังคมนิยมเสรี ประชาธิปไตย ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียงและเป็นอิสระ โดยที่กลุ่มสมาชิกรวมตัวกันด้วยความสมัครใจในการดำเนินการแบบเป็น เจ้าของร่วมกัน มีความประสงค์อย่างเดียวกันที่จะช่วยตนเองทางการเงิน การดำเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์มีลักษณะการดำเนินงานคล้ายกับสถาบันการเงิน ซึ่งมีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมาก การมีโครงสร้างการบริหารงานที่ดี โดยเฉพาะในด้านการเงิน จะช่วยพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิก ดังนั้นการดำเนินงานในทุกด้านให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ จึงมีความจำเป็นต่อการบริหารงานในรูปแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างมาก

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ให้บริการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ คณะกรรมการได้ดำเนินการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 และอนุญาตให้ใช้ข้อบังคับสำหรับสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2519 การดำเนินงานของสหกรณ์ มีทั้งสำนักงานใหญ่และหน่วยบริการ สวนดอก สหกรณ์เป็นต้นแบบที่ดีในการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงินที่มีการควบคุมระบบการทำงานที่ดี มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้บริหารงานอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันได้ใช้ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อกับหน่วยบริการสวนดอก รวมทั้งได้มีการจัดจ้างพัฒนาระบบโปรแกรมเต็มรูปแบบ ทั้งงานหลักและงานเสริมรวม 11 ระบบ ซึ่งแต่ละระบบมีความสมบูรณ์เหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบัน สหกรณ์มีแนวการปฏิบัติงานต่าง ๆ เป็นไปตามข้อกำหนดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์หรือข้อบังคับที่กำหนดขึ้น โดยที่ประชุมใหญ่ การดำเนินงานทุกด้านยึดความถูกต้อง ความเป็นธรรม เน้นการบริหารงานอย่างโปร่งใส รอบคอบและรัดกุม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก สามารถจัดสรรกำไรสุทธิและมีสวัสดิการให้กับสมาชิกในลักษณะต่าง ๆ เป็นที่น่าพอใจ และด้วยผลงานการบริหารงานนี้เอง ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ มีรางวัล คือ โล่พระราชทาน ในฐานะสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2539

โดยการบริหารงานของสหกรณ์ ตลอดระยะเวลา 30 ปี มีการพัฒนาขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเห็นได้จาก ข้อมูลการแสดงความก้าวหน้าของสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 มีสมาชิกจำนวน 916 คน ปี พ.ศ. 2528 จำนวน 4,545 คน และ ปี พ.ศ. 2548 จำนวน 7,447 คน โดยปี พ.ศ. 2528 มีทุน เรือนหุ้น เงินรับฝาก เงินให้กู้ กำไรสุทธิ 32.50 ล้านบาท 10.61 ล้านบาท 47.00 ล้านบาท และ 4.07 ล้านบาทตามลำดับ และปี พ.ศ. 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 989.92 ล้านบาท 2,177.28 ล้านบาท 3,187.00 ล้านบาท และ 92.97 ล้านบาท ตามลำดับ (สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด, 2549 : 33) และหลักฐานที่เป็นข้อยืนยันว่าสหกรณ์ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ดี ได้แก่ รายงานการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายนอก จะลงความเห็นงบ การเงินไว้อย่างไม่มีเงื่อนไข และรายงานการตรวจสอบกิจการจากผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งเป็นผู้ ตรวจสอบภายใน มีความเห็นว่าสหกรณ์มีการควบคุมภายในเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ (สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด, 2549 : 20)

ผู้ศึกษาจึงต้องการศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เพื่อจะได้จัดเป็นแนวปฏิบัติงานให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่สนใจศึกษา ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
2. สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานด้านการเงินให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่สนใจ

นิยามศัพท์

แนวปฏิบัติ หมายถึง การดำเนินงานไปตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้

สหกรณ์ออมทรัพย์ หมายถึง สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคล ซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และให้กู้ยืมเมื่อเกิดความจำเป็น หรือ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์นอกเลย และได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจำเป็นตามหลักการ ช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ระบบงานด้านการเงิน หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับการรับเงินและการจ่ายเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved